

## CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM SHINHAN LIFE VIỆT NAM thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: Shinhan – An Bình.
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước.
3. Hình thức khuyến mại: Cung ứng dịch vụ không thu tiền, không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/06/2025.
5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em (tên thương mại là Shinhan – An Bình), được phê chuẩn theo Công văn số 14485/BTC-QLBH ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài Chính.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Khách hàng là cá nhân trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 12 tuổi, đang cư trú tại Việt Nam và thỏa điều kiện về sức khỏe theo quy tắc thẩm định của Shinhan Life Việt Nam; đồng thời cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý tham gia chương trình khuyến mại này với tư cách là Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm theo các điều kiện quy định tại mục 9 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Khách hàng là trẻ em đáp ứng điều kiện nêu tại mục 6 ở trên sẽ được Shinhan Life Việt Nam tặng một (01) Hợp đồng bảo hiểm Sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe – Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em mà không phải đóng phí bảo hiểm (phí bảo hiểm là 59.000/năm), theo nguyên tắc mỗi Người được bảo hiểm chỉ được giao kết duy nhất một Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm này có thời hạn bảo hiểm là một năm, Số tiền bảo hiểm là 100.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm triệu đồng). Mỗi trẻ em chỉ được tặng duy nhất một Hợp đồng bảo hiểm Sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe – Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em trong chương trình khuyến mại này.

Tổng số lượng Hợp đồng bảo hiểm khuyến mại dự kiến theo chương trình là 50.000 Hợp đồng.

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 2.950.000.000 VNĐ (50.000 Hợp đồng bảo hiểm x 59.000 VNĐ). Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thực tế sẽ căn cứ vào số lượng Hợp đồng bảo hiểm được Shinhan Life Việt Nam chấp thuận phát hành và được tổng hợp sau khi kết thúc chương trình.
9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Trong thời gian khuyến mại, cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em đáp ứng quy định tại mục 6 nêu trên truy cập vào trang web Bảo hiểm trực tuyến của Shinhan Life Việt Nam <https://sales.shinhanlifevn.com.vn/salesonline> để đăng ký và cung cấp thông tin và chứng từ theo hướng dẫn theo hướng dẫn của Shinhan Life Việt Nam được đăng tải tại website này.

Nếu chứng từ đầy đủ, chính xác, đồng thời cha, mẹ hoặc người giám hộ đáp ứng quy định về Bên mua bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản của Sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe – Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em (bao gồm cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) và trẻ em đáp ứng điều kiện được đề cập tại Mục 7, Shinhan Life Việt Nam sẽ phát hành một Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm một năm với Số tiền bảo hiểm 100.000.000 đồng mà không thu phí bảo hiểm. Trong đó, Bên mua bảo hiểm là cha, mẹ hoặc người giám hộ và Người được bảo hiểm là trẻ em. Quyết định chấp thuận/ từ chối phát hành Hợp đồng bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam là cuối cùng và duy nhất.

Theo đó, trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh Ung Thư Máu mà không thuộc những trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, Shinhan Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm theo các điều kiện, điều khoản được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe – Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư Máu Cho Trẻ Em.

Tổng Số lượng Hợp đồng bảo hiểm khuyến mại dự kiến theo chương trình là 50.000 Hợp đồng. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn Thời gian khuyến mại tại mục 4 nếu đã đạt đến số lượng Hợp đồng này.

#### 10. Các quy định khác:

- Shinhan Life Việt Nam cam kết tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và chỉ xử lý thông tin có được từ việc thực hiện chương trình khuyến mại này theo mục đích xử lý dữ liệu cá nhân đã được khách hàng đồng ý khi tham gia chương trình, nhằm mục đích thực hiện chương trình khuyến mại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan (nếu có). Shinhan Life Việt Nam cam kết sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba hoặc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng trái với ý chí của khách hàng và trái với quy định của pháp luật.
- Được sự đồng ý của Khách hàng, Shinhan Life Việt Nam được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo và/hoặc thông báo rộng rãi với công chúng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.
- Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của Shinhan Life Việt Nam sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Shinhan Life Việt Nam hay không phải do lỗi của Shinhan Life Việt Nam mà chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành và tính công bằng, Shinhan Life Việt Nam (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ chương trình khuyến mại và/hoặc có thể loại ra khỏi chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong chương trình khuyến mại sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, xin vui lòng liên hệ:

**Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam**

Tầng 17, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại Lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 - Số 15 đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng đài CSKH: 1900 998800 Email: [chamsockhachhang@shinhanlife.biz.vn](mailto:chamsockhachhang@shinhanlife.biz.vn)